

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าต่อเนื่อง หลังความเห็นเฟด-รมว.คลังสหรัฐ กดดันดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง หลังความเห็นจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และรมว.คลังของสหรัฐ เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทมีโอกาสจะทยอยแข็งค่าขึ้นได้ จากกระแสเงินทุนที่ยังไหลเข้า โดยมองแนวต้านวันนี้ที่ 34.95 และ 34.90 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 35.00

*ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า จะติดตามการไหลเข้าของเงินทุนระยะสั้นอย่างใกล้ชิด หลังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าและมีความผันผวนในขณะนี้ โดยมองว่า การแข็งค่าของเงินบาท ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทย

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังร่วงแตะจุดต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเยนเมื่อวานนี้

*แต่ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มปิดตลาดสัปดาห์นี้ในแดนลบ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุม ที่สร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนที่เคยคาดการณ์ในทางบวกต่อดอลลาร์

*ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันจากรายงานการประชุมเฟด ประจำวันที่ 31 ม.ค.- 1 ก.พ. หลังเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวในวันพุธ และรายงานนี้ส่งสัญญาณแบบสายพิราบ มากกว่าที่นักลงทุนบางรายเคยคาดการณ์ไว้ หรือส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

*ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของนายสตีเวน นิวคิน รมว.คลังสหรัฐ โดยนายนิวคินกล่าวว่า นโยบายใดก็ตามที่คณะผู้บริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศใช้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเพียงวงจำกัดในปีนี้

*นายนิวคิน กล่าวด้วยว่า เขาต้องการจะเห็นมาตรการปฏิรูปภาษี ผ่านการอนุมัติจากสภาองเกรส ก่อนที่ทางสภาองเกรสจะพักรงประชุมในเดือนส.ค. โดยก่อนหน้านี้ นักลงทุนบางรายเคยคาดการณ์ว่า จะมีการดำเนินมาตรการปฏิรูปอย่างรวดเร็วกว่านี้

*ยูโรยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า นางมารีน เลอ แปน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส จากฝ่ายขวาจัด อาจจะชนะการเลือกตั้งรอบแรกในวันที่ 23 เม.ย. โดยนางเลอ แปน มีนโยบายต่อต้านสหภาพยุโรป(อียู)

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 75.94 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 251.72 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 228.24 ล้านบาท

*09.51 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.96/98 จาก 34.980 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 36.954/986 จาก 37.008 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.84/89 จาก 112.57 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0572/73 จาก 1.0579 เมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท ยังทยอย lower ลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) ดอลลาร์ยังไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามาหนุน แต่ก็ถือว่ากรอบค่อนข้าง limit เพราะปัจจัยแรงๆ ที่จะหนุนบาท ก็ยังไม่มีเช่นกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้